



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๑/ว. ๗๕๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๑๘/๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น ๒
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/นายกเทศมนตรี/
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ร่วมกับแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ ๒ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย ๑ ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น ๑ ที่ไม่หมดอายุ เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดหรือทารกแรกเกิดวิกฤต เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ได้รับการอนุมัติลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน) รับจำนวน ๕๐ คน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๖ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ค่าลงทะเบียน คนละ ๕๕,๐๐๐ บาท หลักสูตรนี้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้คะแนนการศึกษา ต่อเนื่องสาขาศาสตร์ ๕๐ หน่วยคะแนน อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดและสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วตั้งรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบ

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จึงใคร่ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพในสังกัดของท่านสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ ดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้โดยตรงที่กลุ่มภารกิจงานวิจัยและบริการวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี หรือสมัครผ่านระบบ Pimtis ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครชุดที่มีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปที่ E-mail : kronkamonwan @ Bcns.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและบริการวิชาการ

โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๙๔๘

โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๒๔๘๐